

โครงการทวิภาคีกลุ่มมิตรผล

ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการขยายงานและต้องเตรียมบุคลากรเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในการศึกษาน้อยลง ในขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น กลุ่มมิตรผลจึงทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรระดับปวส.ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและพลังงานพร้อมทั้งร่วมพัฒนามาตรฐานการเรียน การสอน คุณภาพของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลกลุ่มมิตรผลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี สำหรับนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลเริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนภายใต้โครงการทวิภาคีทั้งสิ้น 477 คน

สำหรับโครงการทวิภาคี ออกแบบและจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการตามมาตรฐานสากล โดยพนักงานกลุ่มมิตรผลที่ได้รับการพัฒนาเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการฝึกหัดอาชีวะในครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับนักศึกษาอาชีวะ ปัจจุบันมีครูฝึกในสถานประกอบการทวิภาคี จำนวนกว่า 131 คน ให้การอบรมฝึกฝนนักศึกษาอาชีวะ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีโอกาสเข้าทำงานกับกลุ่มมิตรผลด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับกลุ่มมิตรผล จำนวน 4 วิทยาลัย 5 สาขา ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สาขาไฟฟ้ากำลังและเทคนิคการผลิต
- วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขาแมคคาทรอนิกส์
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สาขาช่างกลเกษตร
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สาขาพืชศาสตร์
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (วท.หนองเรือ) เพื่อเปิดสอนในหลักสูตรสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่



การสอบมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมัน สาขาพืชศาสตร์



การสอบมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมัน สาขาเครื่องจักรกลเกษตร



การสอบมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมัน สาขาไฟฟ้า



ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Mitr Phol Excellent Model School" 2019 ระหว่างกลุ่มมิตรผล และวิทยาลัย

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังเป็นสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กับ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ซึ่งผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School –DVE” ประจำปี 2562 อีกด้วย